
๑ 
 

ส ำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.  

ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

รำยช่ือผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายวิตร  พันธ์ไผ่ ส.อบต.ไผ่ วิจิตร  พันธ์ไผ่  
๒ น.ส.ปราณี รัตนวัน “ ปราณี  รัตนวัน  
๓ นายบุญส่ง ภูนุภา “ บุญส่ง  ภูนุภา  
๔ นายวีระ  จันทพันธ์ “ วีระ  จันทพันธ์  
๕ นายประดับ  อรรคบุตร รองประธานสภาฯ ประดับ  อรรคบุตร  
๖ นายบรรจง  หินกอง ส.อบต.ไผ่ บรรจง  หินกอง  
๗ นายชาติชาย  ค าโสภา “ ชาติชาย  ค าโสภา  
๘ นายสมาน  รัตนวัน “ สมาน  รัตนวัน  
๙ นายสุบรรณ  นนทวงษ์ “ สุบรรณ  นนทวงษ์  

๑๐ นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว “ ศิลป์ชัย  แว่นแก้ว  
๑๑ นายสวาท  หงษ์อินทร์ “ สวาท  หงษ์อินทร์  
๑๒ นายปุ่น  เสียงอ่อน “ ปุน  เสียงอ่อน  
๑๓ นายนุกูล  บุญราช “ นุกูล  บุญราช  
๑๔ นายทวี  จันทพันธ์ “ ทวี  จันทพันธ์  
๑๕ นายวรากร  รัตนวัน “ วรากร  รัตนวัน  
๑๖ นายโส  บุญช่วย “ โส  บุญช่วย  
๑๗ นายทองสูรย์  จันทพันธ์ “ ทองสูรย์  จันทพันธ์  
๑๘ นายสมศรี  บุญราช “ สมศรี  บุญราช  
๑๙ นายทองแดง  บุญราช “ ทองแดง  บุญราช  
๒๐ นายสุรศักดิ์  รัตนะวัน ประธานสภา สุรศักดิ์  รัตนะวัน  
๒๑ นายประยูร  รัตนวั ส.อบต.ไผ่ ประยูร  รัตนวัน  
๒๒ นายทองสา  เสนนานนท์ “ - ลาประชุม -  
๒๓ นายกิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์ เลขานุการสภาฯ กิตติศักดิ์  จรยิาปรีชานนท์  

 

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายประสิทธิ์  เจตนา นายก อบต.ไผ่ ประสิทธิ์  เจตนา  
๒ นายธีรักพงษ์  รัตนะวัน รองนายก อบตไผ่ ธีรักพงษ์  รัตนะวัน  
๓ นายไพโรจน์  รัตนวัน รองนายก อบต.ไผ่ ไพโรจน์  รัตนะวัน  
๔ นางจารุณี   จ าปาพันธ์ เลขาฯนายก อบต.ไผ ่ จารุณี    จ าปาพันธ์  



๒ 
 

๕ น.ส.อินทิราภรณ์  ค าแสน ผ.อ.กองการศึกษา อินทิราภรณ์  ค าแสน  
๖ น.ส.นัทธมน  สภุาพ ผ.อ.กองคลัง นัทธมน  สุภาพ  
๗ นางสุดาพร  อ าไพ รองปลัด อบต.ไผ่ สุดาพร  อ าไพ  
๘ นางปวันรัตน์  อัคบุตร ห.น.ส านักปลัด ปวันรัตน์  อัคบุตร  
๙ น.ส.ปุณิกา  เนื้อทอง นักวิเคราะห์ฯ ปุณิกา  เนื้อทอง  

๑๐ น.ส.นิประเวศ  บุษบงค์  ผ.อ.กองช่าง พิพัฒน์  พรหมโลก  
๑๑ นายชัยฤทธิ์  วินทะไชย จพง.การประปา ชัยฤทธิ์  วินทะไชย  
๑๒ นายพิพัฒน์  พรหมโลก ผ.อ.กองช่าง พิพัฒน์  พรหมโลก  
๑๓ นายสุนทร  แสงใสย์ นิติกร สุนทร  แสงใสย์  

  
เปิดประชุมเวลำ 
 ๐๙.๐๐น. 
 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ตามวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

ประธำนสภำฯ  ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
ประธำนสำฯ  กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ่านรายงาน
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  สมัยสามัญที่  ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 
   เมื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด 

เลขำนุกำรสภำฯ  อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัยสามัญท่ี  ๓/๒๕๖๒ 
   ครั้งที่ ๑ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านเลขาฯ ได้อ่านรายงายการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ  และ
   ตามส าเนาที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน  มีท่านใดที่จะแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือมีส่วน
   หนึ่งส่วนใดขาดหายไป  ก็ขอเชิญแก้ไขได้เลยนะครับ 

ที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ประธำนสภำฯ  ถ้าท่ีประชุมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  กระผมขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
   สมัยสามัญท่ี  ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ครับ 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 

ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 

ประธำนสภำฯ  การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งนี้เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓  กระผมขอเข้าสู่
 ขั้นตอนการประชุมต่อไป 

 



๓ 
 

   วำระที่ ๒ วำระกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติต ำบล ว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย
   ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 
 

ประธำนสภำฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้มีมติรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และก าหนด
 ระยะเวลายื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ ๑๖ ,๑๙ 
และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ กระผมได้รับรายงานการพิจารณา จากประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ และได้ส่งร่างข้อบัญญัติที่มีการยื่นค าขอแปรญัตติ ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้พิจารณาแล้ว กระผมก็ได้ส่งรายงานให้กับสมาชิกทุก
ท่านแล้ว และมีสมาชิกได้ค าขอแปรญัตติจ านวน ๔ ท่านและกระผมขอด าเนินการ
เข้าสู่การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ ต่อไปและขอ
เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้สรุปการรับค าขอแปรญัตติตามที่ได้รายงาน
พิจารณาค าขอแปรญัตติให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

นำยวีระ  จันทะพันธ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รอรับค าขอค าแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๖ ,
๑๙ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีสมาชิกมายื่นค าขอแปรญัตติ 
จ านวน  ๔  ท่ าน  และคณะกรรมการแปรญั ตติ ได้ประชุมพิจารณาแล้ว  ใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ได้ประมาณรายจ่ายแต่ละส่วนงานไว้ใน
จ านวนที่เหมาะสมแล้ว จึงขอสงวนค าแปรญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
ได้พิจารณา 

นำยประยูร  รัตนวัน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกทุกท่านฯ ตามร่างข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓ หมวดค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะ  
และขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ เครื่องยนต์ 
(อะไหล่) น้ ามันเบรก ไขควง ประแจ แม่แรง เบรก พวงมาลัย ล้อ กระจกมองข้าง
รถยนต์ ฯลฯ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท การตั้งงบประมาณในส่วนตั้งไว้มากจนเกินไป
และจะอยู่ในส่วนของการบริหารภายในเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะมีการน างบประมาณ
ไปพัฒนาในชุมชนให้กับประชาชนน้อยเกินไป จึงขอเสนอขอปรับลดเหลือ ๖๐,๐๐๐ 
บาท 

น.ส.ปุณิกำ  เนื้อทอง ในการตั้งงบประมาณส่วนนี้เป็นการตั้งงบประมาณเพ่ือการใช้จ่ายในหมวดนี้ตาม
หัวข้อเป็นเพียงชื่อตามระบบ แต่ในการใช้นั้น จะเป็นการใช้ในลักษณะ ของไขควง 
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค เป็นต้น ค าอธิบายให้ท่านสมาชิกได้ดูตาม
เอกสารที่ได้แจกให้ การใช้งบประมาณในส่วนนี้จะใช้กับรถบรรทุกน้ า และรถกู้ชีพ
กู้ภัย ซึ่งในขณะนี้รถบรรทุกน้ าตามอายุการใช้งานช ารุดมากแล้ว โดยเฉพาะระบบท่อ
จ่ายน้ าซึ่งช ารุดมาก ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบ ารุงพอสมควร 

ประธำนสภำ ผมขอมติที่ประชุม ว่าจะตัดลดเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท หรือจะคงไว้ 
 



๔ 
 

ที่ประชุม มีมติ ให้ปรับลดเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท  ๑๔  เสียง 
 ให้คงไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท   ๒  เสียง 
 งดออกเสียง    ๓  เสียง 
นำยศิลป์ชัย  แว่นแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในการตั้งงบประมาณข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแบบแขวน จ านวน ๑ เครื่อง เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง ส าหรับติดตั้งประจ าห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) นั้น การตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งจะอยู่
ในส านักงาน เป็นงบประมาณที่สูง ซึ่งไปกระทบกับงบประมาณที่จะลงสู่การพัฒนา
ในชุมชน เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมในขณะนี้ก็พอใช้อยู่ ควรน างบประมาใน
ส่วนนี้ไปพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้พ่ีน้องประชาชน และควรพิจารณาถึงสถานะ
ทางการคลังของหน่วยงานกับความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน เทียบการเสนอ
ขอตั้งงบประมาณ จึงขอเสนอตัดงบประมาณในส่วนนี้ทั้งหมด 

น.ส.ปุณิกำ  เนื้อทอง ในการตั้งงบประมาณส่วนนี้เป็นการตั้งงบประมาณเพ่ือการใช้จ่ายในในการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศในห้องประชุม ตอนนี้ ๔ ตัว ช ารุด ๑ ตัว ความจ าเป็นในการตั้ง
งบประมาณใสส่วนนี้ เนื่องจากห้องประชุมแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ใช้ส่วนรวม การจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ อบต.ไผ่ หรือส่วนราชการต่างๆในต าบลไผ่ จะใช้สถานที่แห่งนี้ใน
การจัดกิจกรรม เช่นการประชุมต่างๆ การจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้ามี
คนมาใช้บริการเป็นจ านวนมาก แอร์จะไม่เย็น ยิ่งในฤดูร้อน ประกอบกับมาตรฐาน
ของครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศซึ่งจัดซื้อตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  ซึ่งหมดอายุการใช้งาน จึง
ขอให้ท่านสมาชิกได้ พิจารณาด้วย 

ประธำนสภำ กระผมขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม มีมติให้คงไว้ ๖ เสียง 

 ให้ตัดงบประมาณทั้งหมด ๑๑ เสียง 

 งดออกเสียง ๒ เสียง 

นำยวรำกร  รัตนวัน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในการตั้งงบประมาณข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
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ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ในการเสนอ
งบประมาณของกองการศึกษา ในส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ตั้งงบประมาณในส่วน
การพัฒนาอาคารสถานที่ทุกปี เหมือนกับท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้แปรญัตติจะเห็นว่า
งบประมาณจะอยู่ในตัวส านักงานมากพอสมควร ในส่วนที่จะไปพัฒนาในชุมชนน้อย 
ซึ่งประชาชนตั้งค าถามตลอด ในส่วนนี้จึงขอเสนอปรับลดงบประมาณเหลือ 
๕๐,๐๐๐ บาท 

น.ส.อินทิรำภรณ์  อรรคบุตร เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในการตั้งงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ในการปรับภูมิทัศน์ของศูนย์   
พัฒนาเด็ก องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ซึ่งจะย้ายมาอยู่ที่ใหม่ ซึ่งสถานที่ก็ยังไม่
เอ้ืออ านวยเท่าที่ควรยังมีหลายส่วนที่ต้องปรับปรุง ต้องมีการถมดิน ปรับพ้ืนที่ให้
เมาะสม ปลูกสวนหย่อม และมีโครงการที่จะปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ไผ่  
จึงขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาด้วย 

มติที่ประชุม มีมติให้คงไว้ ๓ เสียง 

 มีมติให้ปรับลดเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๖ เสียง 

 งดออกเสียง - เสียง 

นำยบุญส่ง  ภูนุภำ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในการตั้งงบประมาณข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ จะเห็นได้ว่าการตั้งงบประมาณในการจัดสรร
งบประมาณภายในตัวส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ จะมากเป็นพิเศษ ทั้งค่า
ครุภัณฑ์ต่างไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และค่าวัสดุต่างๆ ซึ่งส่วน
หนึ่งควรจะซ่อมแซมก่อน หรือสิ่งใดที่ยังไม่จ าหรือยังพอใช้อยู่ก็ให้ใช้ไปก่อน อย่าง
ระบบไฟฟ้าแรงต่ าในตัวอาคาร ควรให้เจ้าหน้าที่ได้ส ารวจระบบต่างๆว่าส่วนไหน
ช ารุดหรือมีปัญหา ก็ให้ด าเนินการซ่อมแซม ซึ่งยังไม่จ าเป็นถึงขั้นที่จะต้องติดตั้ง
ระบบหม้อแปลงใหม่ ในการท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ นี้
จึงได้ขอแปรญัตติ ดังนี้ 
 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One   
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน ๑ ชุด     
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน ๑ ชุด    (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐ บาท ขอ
เสนอให้ตัดลดทั้งหมด 
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น.ส.นิประเวศ  บุษบงค์ ในการตั้งงบประมาณในหมวดนี้ เป็นของส่วนงานบริหารงานบุคคล ซึ่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นรุ่นเก่า ซึ่งระบบงานของงานบริหารงานบุคคลต้อง
ใช้เครื่องที่จะต้องรองรับงานที่เป็นระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งใช้
ระบบที่ทันสมัยทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การจ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน  ทุก
อย่างที่เกี่ยวกับงานบุคคล ซึ่งต้องชะระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องรองรับระบบได้ จึง
ขอให้ท่านสมาชิก ได้พิจารณาถึงความจ าเป็นด้วย 

มติที่ประชุม มีมติให้คงไว้ ๑๘ เสียง 

 ให้ปรับลด ๑ เสียง 

 งดออกเสียง - เสียง 

นำยบุญส่ง  ภูนุภำ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ ๑ จ านวน ๒ ชุด     

- เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว  จ านวน ๒ ชุดๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท    (คุณลักษณะ
และราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตั้งไว้ ๔๔,๐๐๐ บาท ขอเสนอ ปรับลด ๑ เครื่อง ให้
เหลือ ๑ เครื่อง ๒๒,๒๐๐ บาท 

น.ส.ปุณิกำ  เนื้อทอง ในการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนนี้เป็นของกองช่าง ซึ่ง
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่หลายคนและแต่ละงานต้องมีความจ าเป็นแต่ละงาน ส าหรับใน
ปีงบประมาณนี้ได้ตั้งไว้ส าหรับให้งานเขียนแบบและและนายช่างส ารวจซึ่งต้องใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบและงานส ารวจ เช่น การท าแผนที่ภาษี ในเขต
ต าบลไผ่  

มติที่ประชุม มีมติให้ปรับลดเหลือ ๑ ชุด ๑๗ เสียง 

 ให้คงไว้    ๑ เสียง 

 งดออกเสียง   ๑ เสียง 

นำยบุญส่ง  ภูนุภำ งานไฟฟ้า งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ  โครงการขยายเขตระบบ 
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า สถานที่ด าเนินการที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ หมู่ที่ ๔ 

- อุดหนุนงบประมาณให้ กฟภ.อ าเภอราศีไศล เพ่ือจัดท าโครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า สถานที่ด าเนินการที่ท าการ
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องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ และ กฟภ.ก าหนด ปากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๑๑๓ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนที่จะเข้า
ประชุม ได้เดินส ารวจระบบไฟฟ้าของอาคารส านักงาน ที่ได้เสนอขอขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ านั้น จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกรณีไฟตกบ่อยๆ นั้นสาเหตุน่าจะมา
จากการใช้สายไฟฟ้าที่ไม่ได้ขนาด ท าให้เกิดไฟฟ้ากระตุก ซึ่งสามารถแก้ไขได้จึง 
ขอเสนอปรับลดทั้งหมด 

น.ส.ปุณิกำ  เนื้อทอง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในการตั้งงบประมาณเพ่ือขอ
ขยายเขตระบบไฟฟ้าจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
เนื่ องมาจากในตัวอาคารนั้น เกิดกระแสไฟฟ้าขัดของ ไฟตกบ่อย ซึ่ งท าให้
เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหาย ประกอบการที่จะย้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมาอยู่ที่ องค์กาบริหารส่วนต าบลไผ่ จึงได้ขอตั้งงบประมาณไว้เพ่ือ
รองรับในส่วนนี้ด้วย 

มติที่ประชุม มีมติให้ปรับลดทั้งหมด ๑๘ เสียง 

 ให้คงไว้  ๓ เสียง 

 งดออกเสียง ๓ เสียง 

ประธำนสภำ  ส าหรับการยื่นค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  ก็
   มีเพียงเท่านี้ มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแปรญัตติในวาระที่ ๒ หรือไม ่

ที่ประชุม  ไม่มี  

ประธำนสภำ ในการประชุมวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ขอสรุปรายงานผลการ
แปรญัตติ ที่ท่านสมาชิกได้ยื่นค าขอแปรญัตติที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้มี
มติให้ปรับลดดังต่อไปนี้ 

     

๑. ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่งเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง 
เช่น ยางรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) น้ ามันเบรก ไขควง ประแจ แม่แรง 
เบรก พวงมาลัย ล้อ กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปรับ
ลด ๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท 

๒. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วนชนิดแบบแขวน จ านวน ๑ เครื่องเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๑ เครื่อง ส าหรับติดตั้งประจ าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
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ต าบลไผ่ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ตั้งไว้ ๕๔,๐๐๐ บาท 
ตัดลดทั้งหมด 

๓. งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปรับ
ลดเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๔. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผลแบบที่ ๑ จ านวน ๒ ชุด    เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว  
จ านวน ๒ ชุดๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท    ตั้งไว้ ๔๔,๐๐๐ บาท ปรับลดเหลือ ๑ 
ชุด คงเหลือ ๒๒,๐๐๐ บาท 

๕. งานไฟฟ้า งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า สถานที่ด าเนินการที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ หมู่ที่ ๔ อุดหนุนงบประมาณให้ กฟภ.อ าเภอ 
ราษีไศล เพ่ือจัดท าโครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้า สถานที่ด าเนินการที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ หมู่ที่ ๔ 
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ และ กฟภ.  ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท ตัดลดทั้งหมด 

สรุปยอดที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่มีมติให้ปรับลด จ ำนวน  
๔๓๗,๐๐๐  บำท 

นำยประสิทธิ์   เจตนำ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ในส่วนของงบประมาณที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ ได้มีการพิจารณาปรับลด จากการปรับลด ทางคณะผู้บริหารจะ
พิจารณาตั้งงบประมาณที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนให้
มากที่สุด 

นำยสมศรี  บุญรำช ท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกฯทุกท่าน กระผมขอเสนอให้มีการ
 พิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗
 สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ประธำนสภำฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธำนสภำ  หากที่ประชุมไม่มีท่านจะเสนออีก ขอมติที่ประชุม 



๙ 
 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   ๒๕๖๓  วาระท่ี ๓ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เลขำนุกำรสภำฯ ขอนัดท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ทุกท่าน ประชุม สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ในวาระที่ ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒ ๕ ๖ ๓   ว า ร ะที่  ๓  ใน วั น ที่  ๒ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
โดยจะไม่มีการส่งหนังเชิญประชุมถึงสมาชิก 

๓.๒ เรื่องพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ ว่ำด้วย กำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประธำนสภำฯ ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบลว่าด้วย การก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้
ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ พิจารณา 
เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เชิญท่านนายกได้ชี้แจง
เกี่ยวกับการร่างข้อบัญญัติต าบลว่าด้วย การก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้
ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๗๒ 

นำยประสิทธิ์  เจตนำ   ด้วยส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่าส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งผล
การตรวจสอบการด าเนินการการจัดสรรที่ดินของรัฐ ตามโครงการบริหารจัดการการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพ่ือขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบท เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  เจ้าหน้าที่จึงได้
จัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนการ
ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ .๒๕๖๒ เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบแล้ว จึงน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ เพ่ือขอความเห็นชอบ 
ดังรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ ต าบล เรื่องการก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้
ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้าขอเสนอให้สภาฯ อนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว 
เนื่องจากร่างข้อบัญญัตินี้ ไม่เกี่ยวด้วยการเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ได้ก าหนดไว้ว่า”ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาจะ
อนุมัติให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียว ก็ได้” จึงขออนุมัติจากที่ประชุมว่า จะ
พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ 

   มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ประชุมสามวาระรวดเดียว 

๑.๑ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ เรื่องกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ วำระท่ี ๑  



๑๐ 
 

ประธำนสภำฯ  ตามที่ท่านนายก อบต.ไผ่ ได้ชี้แจงแล้วนั้น จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.ไผ่ ได้ร่วมกัน 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องการก าหนดค่าตอบแทนการ
ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ วาระแรก ต่อไป 

นำยประสิทธิ์  เจตนำ ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า จะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
ต าบล เรื่องการก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๒ หรือไม ่

ประธำนสภำฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะแก้ไขหรืออภิปรายร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่
เรื่องการก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ 
หรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะไขและอภิปราย (วาระแรก) ขอให้ที่ประชุมลงมติ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติ องค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ เรื่องการก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                      ๑.๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เรื่องกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ (วำระที่ ๒) 

ประธำนสภำฯ           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ . 
๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคสอง สรุปว่าการพิจารณาวาระท่ีสอง นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานกรรมการแปร
ญัตติดังนั้น จึงขอให้สมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติต่อที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ สามารถท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมฯ ได้ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธำนสภำฯ          เมื่อไม่มีท่านใดที่จะขอแปรญัตติ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติว่าจะให้ความ  
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ เรื่อง  การก าหนดค่าตอบแทนการ
ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวาระท่ี ๒ ต่อไป 

มติที่ประชุม              ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๒ วาระท่ี ๒ 

            ๑.๓ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตรำเป็นข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
เรื่องกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ 
วำระท่ี ๓ 



๑๑ 
 

ประธำนสภำฯ           ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่า จะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน 
ต าบลไผ่ เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๒ หรือไม ่

 มติที่ประชุม              ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบตราเป็น ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
ต าบล เรื่อง การก าหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ประธำนสภำฯ เมื่อที่ประชุมได้ผ่านร่างข้อบัญญัติต าบล ดังกล่าว ทั้งสามวาระแล้ว จะได้น าเสนอ
ท่านนายอ าเภอราษีไศลเห็นชอบ  แล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ลงนามให้
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป    

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธำนสภำฯ  มีท่านจะเสนอแนะหรือ มีข้อสงสัยเรื่องใด หรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธำนสภำ  ถ้าไม่มี วันนี้กระผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาประชุม  และ
 ขอนัดสมาชิทุกท่านเข้าประชุมในวาระที่  ๓ เพ่ือลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น 
 
 

  ลงชื่อ กิตติศักดิ์  จริยาปรีชานนท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายกิตติศักดิ์  จริยาปรีชานนท์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

   

 

ลงชื่อ สุระศักดิ์  รัตนะวัน ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

(นายสุรศักดิ์  รัตนะวัน) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

 



๑๒ 
 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

ที ่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นายสมาน  รัตนะวัน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาน  รัตนะวัน  
๒ นายชาติชาย  ค าโสภา “ ชาติชาย  ค าโสภา  
๓ นายทวี  จันทะพันธ์ “ ทวี จันทะพันธ์  
     

 


